



ที่ นร 0206/ว 80

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

๒๔ พฤษภาคม 2542

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ และการให้สัมภาษณ์
หรือให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน

เรียน กระทรวง ทบวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการและการให้สัมภาษณ์
หรือให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ที่ยกเลิก รวม 9 มติ

เดิมได้มีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการและการให้สัมภาษณ์
หรือให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน รวม 9 มติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
มีสาระสำคัญบางประการซ้ำซ้อนกัน บางมติมีข้อความไม่สมบูรณ์ ชัดเจน บางข้อความไม่สอดคล้อง
กับภาวะการณ์ปัจจุบันที่ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่จะ
รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ฯ และ
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งประกาศใช้แล้ว เห็นควรปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว ทั้ง 9 มติ ให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจน เหมาะสมในการปฏิบัติในฉบับเดียวกันเพื่อสะดวก
ในการอ้างอิงและถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์)
และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 9 มติ ตามบัญชีมติคณะรัฐมนตรีที่ส่งมาด้วยนี้ และพิจารณาแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และการให้ข่าวสาร
แก่สื่อมวลชนต่อไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2542 ลงมติว่า

1. เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
และการให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน จำนวน 9 มติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอ

2. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรี และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน โดยให้รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้

2.1 ให้รักษาความลับหรือเอกสารลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 การเปิดเผยเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

2.2 การพิจารณาหารือหรืออภิปรายของคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีให้ถือเป็นความลับของทางราชการ

2.3 ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี หากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่า เอกสารเรื่องใดถ้าถูกนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติอย่างร้ายแรง ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี จัดทำระเบียบวาระระบุเฉพาะชื่อเรื่อง โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารอื่นไปพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมตามปกติ ให้แจกเอกสารอื่นนั้นแก่คณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมได้ในระหว่างการประชุม แล้วเก็บเอกสารดังกล่าวคืนก่อนเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี สำหรับเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรมที่มีลักษณะดังกล่าวก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน

2.4 ให้ส่วนราชการต่าง ๆ คูแผล และระมัคระวังมิให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการประชุมคณะรัฐมนตรีเปิดเผยเอกสารดังกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี หากมีมติในเรื่องนั้น ๆ แล้ว การเปิดเผยเอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และให้สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับผิดชอบ คูแผล และติดตามพฤติการณ์ของบุคคลที่น่าสงสัยในทางที่เกี่ยวข้องกับความลับหรือเอกสารลับของทางราชการนั้น

2.5 กรณีที่มีผู้นำเอกสารหรือข้อความซึ่งเป็นความลับของทางราชการ ไปเผยแพร่จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หรือเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ได้รับ ความเสียหายพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

2.6 ให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีและข่าวสาร โดยทั่วไปของรัฐบาล

2.7 เรื่องใดมีผลกระทบต่อประชาชนหรือประเทศชาติโดยส่วนรวม เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่ได้รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหลักชี้แจงต่อสาธารณชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเพิ่มเติมให้เป็นไปในทางเดียวกัน กรณีเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหรืออนุมัติตามมติของคณะกรรมการต่าง ๆ แล้ว ให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการชี้แจงในทำนองเดียวกันด้วย

2.8 ให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ให้ข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี การดำเนินงานของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือ กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนชี้แจงเมื่อปรากฏว่ามีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือรัฐบาล หรือการปฏิบัติผิดพลาดได้ ทั้งนี้ อาจขอให้ผู้แถลงข่าวประจำกระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้แถลงข่าว หรือออกคำชี้แจงเอง หรือร่วมกันแถลงข่าว หรือชี้แจงด้วยก็ได้

ในกรณีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย เกรียงงาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารงานสารสนเทศ

โทร. 2801445

โทรสาร 2801446, 2824045